



Nói chuyện với bác sĩ hoặc y tá của con quý vị về những chủng ngừa được đề nghị cho độ tuổi của trẻ.

	Bệnh cảm cúm <i>Bệnh cúm</i>	Tdap Bệnh uốn ván, bạch hầu, và ho gà	HPV Vi-rút gây u nhú ở người	Bệnh não mô cầu		Phế cầu khuẩn	Bệnh viêm gan siêu vi B	Bệnh viêm gan siêu vi A	Bại liệt	Bệnh sởi, quai bị và sởi Đức (Measles, Mumps, and Rubella, MMR) Bệnh sởi, quai bị và sởi Đức	Bệnh trái rạ <i>Bệnh thủy đậu</i>
				Chủng ngừa viêm màng não cầu khuẩn nhóm huyết thanh ACWY (Serogroup A, C, W, Y Meningococcal, MenACWY)	Viêm màng não cầu khuẩn nhóm huyết thanh B (Serogroup B Meningococcal, MenB)						
7-8 Tuổi	Green	Orange		Orange		Purple	Orange	Purple	Orange		Orange
9-10 Tuổi	Green	Orange	Purple, Blue	Orange		Purple	Orange	Purple	Orange		Orange
11-12 Tuổi	Green	Orange	Green	Orange		Purple	Orange	Purple	Orange		Orange
13-15 Tuổi	Green	Orange	Orange	Orange		Purple	Orange	Purple	Orange		Orange
16-18 Tuổi	Green	Orange	Orange	Orange	Green	Purple	Orange	Purple	Orange		Orange

Thông tin bổ sung:

Mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên cần được chủng ngừa cúm hàng năm.

Tất cả trẻ em 11 đến 12 tuổi cần nhận một liều Tdap.

Tất cả trẻ em 11 đến 12 tuổi nên được tiêm một loạt 2 mũi chủng ngừa HPV. Một loạt 3 mũi chủng ngừa cần thiết cho những người có hệ miễn dịch yếu và những người nhận loạt chủng ngừa này từ 15 tuổi trở lên.

Tất cả trẻ em 11-12 tuổi nên được tiêm một mũi chủng ngừa viêm màng não cầu khuẩn (MenACWY) duy nhất. Đề nghị tiêm mũi tăng cường vào lúc 16 tuổi.

Thanh thiếu niên, 16-18 tuổi có thể được chủng ngừa viêm màng não cầu khuẩn nhóm huyết thanh B (MenB).



Những ô đậm màu cho biết khi chủng ngừa được đề nghị cho tất cả trẻ em trừ khi bác sĩ của quý vị cho quý vị biết rằng con quý vị không thể được chủng ngừa một cách an toàn.



Những ô đậm màu này cho biết chủng ngừa cần được cung cấp nếu trẻ đang được tiêm bù những chủng ngừa còn thiếu.



Những ô đậm màu này cho biết chủng ngừa được đề nghị cho trẻ với một số tình trạng sức khỏe hoặc lối sống mà làm cho trẻ có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng. Xem đề nghị chủng ngừa cụ thể tại www.cdc.gov/vaccines/pubs/ACIP-list.htm.



Ô đậm màu này cho biết trẻ em không gặp nguy cơ cao có thể được chủng ngừa nếu trẻ muốn, sau khi nói chuyện với nhà cung cấp.



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

